

Chúa nhật 2 MV năm A

Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12

SẼ NG TRONG LỜI NG ĐỒ C ĐỒ GỒ P CHÚA

Trang sách Ngôn sứ Isaia hôm nay đã có công bố có điều gì đó phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ ít mà là suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều bởi vì từ một gốc Giesê đã đâm ra một nhánh nhỏ thối và rồi nhánh đó mọc lên mầm non và từ mầm non đó mọc lên một cây um tùm hoa lá. Cây um tùm hoa lá đó chính là hình ảnh của đức đấng nói về Chúa Giêsu.

Và rồi, chúng ta nghe tiếng Isaia mô tả :

Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên tôi này:

thần khí khôn ngoan và minh mẫn,

thần khí mưu lược và dũng mãnh,

thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.

Điều suy nghĩ nữa là trong đức tin của mà Isaia miêu tả đó thì :

Bấy giờ sói sẽ đi với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.

Bò tằm và sò tằm non được nuôi chung với nhau,

một con bé sò chặn dằm chúng.

Bò cái kết thân cùng gòu cái,

con cò a chúng nếm chung một chén,

sò tằm cũng ăn rơm như bò.

trời thì còn đang bú gòu n chổi bên hang rơm lóc,

trời thì vờ a cai sò a thọc tay vào ổ rơm hòm mang.

Có thể hình ảnh mà Isaia miêu tả đây ta chớ a thớ y như ng ta vờ n mớ ng tợ ng, vờ n hình dung sớ thái bình thớ nh vớ ng trong vớ ng quớ c này.

Vớ ng quớ c này là một vớ ng quớ c mà phớ i nói rớ ng ai cũng mớ tợ ng và nghĩ đớ n rớ ng mình sớ đớ c đớ n và ổ trong vớ ng quớ c bình an và hớ nh phúc nhớ vớ y.

Quớ thớ t, Chúa Giêsu chính là Hoàng Tớ mà muôn dân đớ i trông suớ t hành trình cớ u đớ ổ Cớ u ổ c. Cớ u ổ c không đớ ng mớ ổ c mong đớ i này nhớ ng qua Tân ổ c ngớ ổ i ta cũng mong Đớ ng Cớ u Đớ tợ ng loan báo đớ n vớ i dân đớ cớ u dân thoát khớ i ách nô ổ .

Nhiều người sợ đấng cai trị nên họ là người đi trốn cho Hoàng Tử Bình An này. Gioan Tẩy Giê là vị ngôn sứ giữa Chúa Cứu Thế và Tân Ước đã công bố sự hiện diện của Hoàng Tử Bình An : "Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đấng Chúa, sẵn lòng cho thẳng đường Ngài đi".

Tâm tình chờ đợi, tâm tình đón tiếp của Gioan Tẩy Giê ta thấy cũng ngạc nhiên : Gioan Tẩy Giê sống trong sa mạc, sống như người sống trong sa mạc thật sự : Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mọt ong làm thức ăn.

Sau thời gian chờ đợi, Gioan đi đón Hoàng Tử Bình An. Gioan rút thẳng xuống sông Gio đàng hôm nay : "Này đây đấng kia, ai đã chờ cho các anh cách trốn khỏi Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đấng tin có thể bỏ mình rằng: "Chúng ta đã có tin phụng Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã cắt gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả thì đẽu bỏ đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giữa lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quy phục theo tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Ngài cầm nĩa, Ngài sẽ rêu sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho mẩy, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề đốt mà đốt đi."

Rất rõ ràng, rút thẳng xuống không quanh co.

Gioan mời gọi hãy dọn đường, hãy sám hối để chờ đón Đấng Cứu Thế trốn gian. Và, chúng ta thấy, Đấng Cứu Thế trốn gian cũng đến thật. Đến những không đến trong vẻ oai phong lẫy lừng như người ta chờ nghĩ. Đến trong thân phận làm người và phải nói hết sự thật là người nghèo. Chúa Giêsu đã đến hàng với con người để lãnh nhận phép rửa của Gioan.

Đấng Cứu Thế trốn gian đã đến những người nhà của Ngài đã khờ khạo và không đón nhận Ngài. Bằng chứng hết sự thật rõ ràng qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.

Lời mời của Gioan Tẩy Giê xưa vẫn còn vang vọng bên tai của mọi người chúng ta dù rằng lời ấy đã qua đi hơn hai ngàn năm. Thế nhưng, ngày hôm nay, chúng ta nghe và đón nhận lời của Gioan như thế nào trong cuộc đời chúng ta hay chúng ta lấy cái để lấy gì đó qua đi một cách ung phớt, lu mờ công của Gioan.

Tâm tình mến ái của Thánh Phaolô ngày hôm nay rất thiết tha : Vâng, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Thưa vâng, tôi xin quý quý: Đức Ki-tô có đức nhân hậu và nhún nhường nên đức khiêm nhường, để thiết tha nhìn nhận những gì Thiên Chúa đã hứa với tiên hiền, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có đức tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thiết tha xót của Ngài, như có lời chép: Vì thiết tha vì muôn dân con con khiêm nhường, dâng dâng hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa

Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian, đã sống trong thế gian để ôm con người tội lỗi và yêu cầu đưa vào trong cuộc đời của mình những gì ta, ta có đón nhận Chúa hay không? Điều này rất dễ khi nhìn thấy cuộc đời của mình những gì chúng ta. Chúng ta không đón nhận Đức Kitô, bằng chứng là chúng ta không đón nhận anh chị em đang lo vì anh chị em đang lo chính là hình ảnh của Thiên Chúa ngay trong đời của ta.

Ta vẫn còn ích kỷ, ta vẫn còn tham lam, ta vẫn còn hèn thua, ta vẫn còn tranh giành với anh chị em đang lo... khi ta sống như thế thì lòng ta quanh co và đầy những hố sâu cũng như đồi núi. Chỉ khi nào ta bỏ đi những đức kể, ghen tuông trong lòng ta thì khi đó Chúa mới có mặt trong lòng chúng ta.

Gioan đã đến, đã chờ cho ta Đang Cầu Đợi trong gian. Đang Cầu Đợi trong gian cũng đã đến trong nhân loại, trong thế gian này rồi. Chạy còn lại là chúng ta có mặt lòng ra để đón nhận Đang Cầu Đợi trong gian, Vua Bình an vào trong cuộc đời của ta hay không mà thôi.

Gioan đã chìm mình trong sự hoang khô cháy để đón chờ Đang Cầu Đợi trong gian. Những niềm ào, những nỗi nhói của cuộc đời, những chứng nhận của cuộc sống sẽ là bằng chứng của sự trở lại của Chúa.

Trên vâng vâng sự của lòng ta, nên cô quạnh và sâu lắng khi đó ta mới có thể gặp Chúa và gặp anh chị em đang lo.

Lm Anmai, CSSR

Kính chuy n

H ng